



## สารสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 1

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายศานิตย์ นาคสุขศรี เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตามประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 250 คน และมีอำนาจหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การปกครองท้องถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สื่อสารมวลชน สังคม และอื่น ๆ เสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทำขึ้น

กระผม นายศานิตย์ นาคสุขศรี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดสระแก้ว ขอใช้โอกาสนี้ แทนคุณแผ่นดินอีกครั้ง ตามที่ได้ปฏิญาณตนในการประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ตึกรัฐสภา “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ” ด้วยการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ จะได้นำประสบการณ์จากการปฏิบัติราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นและนำประสบการณ์สำคัญในการบริหารราชการจังหวัดชายแดน การพัฒนาการค้าชายแดน และระบบโลจิสติกส์ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา การพัฒนาการเกษตรทั้งระบบ การยกระดับคุณภาพการศึกษา “การศึกษาสร้างสรรค์” สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 กำหนดไว้ในหลายด้าน ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีเป้าหมายสูงสุด คือ การทำงานเพื่อประเทศชาติโดยรวม และในฐานะตัวแทนของจังหวัดสระแก้วกระผมจะได้ใช้โอกาสนี้ทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จังหวัดสระแก้วไปพร้อม ๆ กันด้วย

กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ประจำจังหวัดสระแก้ว ที่ได้พิจารณาเสนอชื่อกระผมเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้วที่ได้ร่วมชื่นชมยินดีกับกระผม อย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยได้นั้น สิ่งสำคัญ คือ ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกฝ่าย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนของจังหวัด รวมทั้งพี่น้องประชาชนจังหวัดสระแก้วจะได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริต และเป็นธรรม มีกลไกป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็วและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมืออันดีของข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เราจะได้ร่วมเป็นทีมงานปฏิรูปประเทศด้วยกันนะครับ

(นายศานิตย์ นาคสุขศรี)  
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ